

## 'รักษ์ช้าง รักษ์ไทย กับไทยรุ่ง' สร้างจิตสำนึกเพื่อสังคมไทย



ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการก่อตั้งบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทได้ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกเพื่อให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงได้จัดกิจกรรม “รักษ์ช้าง รักษ์ไทย กับไทยรุ่ง” ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี (บ้าน ช.ช้างชรา)

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ.2510 โดย วิเชียร เพ็ญโชค ซึ่งในช่วงแรกใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยรุ่งวิศวกรรม เพื่อผลิตชิ้นส่วนและตัวถังรถยนต์เป็นหลักได้ใช้ประสบการณ์และความชำนาญออกแบบตัดแปลงตัวถังรถบรรทุกอีซูซุรุ่นต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้คนไทย โดยทำการออกแบบห้องโดยสารของรถบรรทุกให้มีขนาดใหญ่กว้างและสูงโปร่งขึ้นจากเดิม พร้อมทั้งขยายขนาดกระบะบรรทุกทุกให้กว้างกว่าเดิม ทำให้สามารถบรรทุกของได้มากขึ้น ปี 2516 ตั้งโรงงานประกอบ คือ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด รับจ้างต่อตัวถังรถกระบะและผลิตรถยนต์ ในที่สุดจึงได้ตัดแปลงรถกระบะให้ที่นั่งในห้องโดยสารเพิ่มขึ้น ด้วยการตัดส่วนกระบะทำห้องโดยสารเพิ่มที่นั่งอีก 1 แถว กลายเป็นรถกระบะแบบ 2 ตอน 4 ประตูขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2522 โดยเรียกรถตัดแปลงรุ่นนี้ว่า “ดับเบิล แคมป์” จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวส่งผลให้ไทยรุ่งได้มีโอกาสเป็นผู้เริ่มผลิตรถยนต์ตัดแปลงสเตชันวากอน เครื่องยนต์อีซูซุ ภายใต้เครื่องหมายการค้า TR ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 จนได้รับการยอมรับและให้ความไว้วางใจจากบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในขณะนั้น ให้เป็นผู้ประกอบรถยนต์เนกประสงค์ 7 ที่นั่งภายใต้ชื่อ TR Adventure จากนั้น พ.ศ.2543 โดยความร่วมมือจากบริษัท สยามนิสสัน ได้ประกอบรถยนต์เนกประสงค์ 7 ที่นั่งภายใต้ชื่อ TR Xciter และ ปี พ.ศ.2550 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เซฟโรเลต

เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบรถยนต์เนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ภายใต้ชื่อ TR Allroader จนปัจจุบัน ได้นำรถ Toyota มาประกอบเป็นรถ TR TRANSFORMER และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ของการก่อตั้งบริษัท ทางบริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรม CSR “รักษ์ช้าง รักษ์ไทย กับไทยรุ่ง” ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เดินทางโดยคาราวานรถยนต์ TR TRANSFORMER โดยเริ่มต้นออกเดินทางจากบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตหนองแขม มุ่งหน้าสู่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี (บ้าน ช.ช้างชรา) ตำบลวังดัง อำเภอเมืองกาญจนบุรี ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม เบี่ยงเข้าทางหลวงหมายเลข 323 มุ่งสู่จังหวัดกาญจนบุรี แวะเติมพลังก่อนเริ่มกิจกรรมที่ “ร้านครัวผักหวานบ้าน” แล้วออกเดินทางเข้าสู่ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี (บ้าน ช.ช้างชรา)

สำหรับ ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี (บ้าน ช.ช้างชรา) ก่อตั้งโดยนายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้มองเห็นสภาพปัญหาของช้างที่เกิดขึ้นทั้งปัญหาช้างบาดเจ็บ ช้างชราที่ประสบปัญหาในการดูแลสุขภาพ ช้างเร่ร่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช้างด้อยโอกาสไม่สามารถทำงานตามปางช้างได้ จึงก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างแห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นสถานที่เลี้ยงดูช้างวัยเกษียณ เป็นที่พักของช้างเร่ร่อน ซึ่งให้คนกับช้างได้ใกล้ชิดและเรียนรู้การใช้ชีวิตซึ่งกันและกันท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่งดงามของจังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะสื่อมวลชนได้เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของช้างใน บ้าน ช.ช้างชรา และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน